

Số: /KH-GDDT

Krông Pa, ngày tháng 01 năm 2022

V/v triển khai thực hiện kế hoạch  
tháng 01 và tháng 02 năm 2022.

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường MN, TH và THCS.

Nhằm lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân 2022; kỷ niệm ngày Học sinh, Sinh viên 09/01. Hướng đến kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02 (1930 - 2022). Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện một số nội dung như sau.

1. Tổ chức và tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2022. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nói chung và dịch bệnh Covid-19 nói riêng. Thường xuyên vệ sinh trường, lớp học đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ.

2. Kiểm tra, rà soát và hoàn thành các loại hồ sơ và chuẩn bị sơ kết học kỳ I đối với nhà trường, tổ chuyên môn; giáo viên. Tiếp tục tăng cường các biện pháp, giải pháp duy trì sĩ số, nâng cao tỷ lệ chuyên cần, ngăn chặn học sinh bỏ học; chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi trong việc gắn liền với trách nhiệm, công tác thi đua đối với tổ chức và cá nhân. Tăng cường công tác an ninh học đường; an toàn giao thông, đuối nước; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đồng thời tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động để thu hút học sinh đến trường, đặc biệt là thời điểm giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (*lưu ý giáo dục, quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên chấp hành nghiêm luật phòng chống tác hại của rượu, bia, luật ATGT; nhắc nhở, quán triệt học sinh không được đốt pháo nổ*).

3. Tổ chức Sơ kết Học kỳ I năm học 2021 – 2022 (**chậm nhất đến ngày 15/01/2022**), tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nội dung, chương trình Học kỳ II đúng theo quy định. Tiếp tục tăng cường giáo dục kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Việt cho học sinh là người dân tộc thiểu số. Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các kỳ thi, hội thi trong tháng 01 + 02/2022.

4. Trên cơ sở kết quả đạt được của học kỳ I, so sánh với kết quả cùng kỳ năm học trước để biết tỷ lệ tăng giảm; đối chiếu với kế hoạch đề ra từ đầu năm để xem xét, điều chỉnh, phân đấu và xác định rõ trách nhiệm đối với từng tổ chức, cá nhân từ đầu học kỳ II. Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo trong việc dạy - học môn tự chọn, chủ đề tự chọn, HĐGD ngoài giờ lên lớp, GDHN; các hoạt động ngoại khoá theo chủ đề, chủ điểm.

5. Tiếp tục thực hiện chương trình dạy học của các lớp Bổ túc THCS, xóa mù chữ, giáo dục sau biết chữ; các trường tiểu học đăng ký mở các lớp GDTT SKBC và lớp XMC năm 2022; các trường THCS tiếp tục duy trì hoạt động dạy và học đối với các lớp Bổ túc THCS Học kỳ II năm học 2021 - 2022. Tham mưu với Ban giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng để tổ chức tổng kết hoạt động năm 2021, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2022; kiện toàn, củng cố Ban giám đốc, khắc phục tình trạng hoạt

động trì trệ. Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện Đề án Xây dựng XHHT theo kế hoạch.

6. Tiếp tục kiểm tra, rà soát việc phân công, phân nhiệm đối với cán bộ, giáo viên sao cho hợp lý nhằm phát huy hiệu quả (*lưu ý số giờ dạy đối với các đơn vị trường có giáo viên tăng cường*); củng cố hồ sơ cán bộ, giáo viên; tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, nâng cao năng lực và hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc; đẩy mạnh công tác kiểm tra nội bộ, khẩn trương hoàn thành và báo cáo việc khắc phục những tồn tại, hạn chế qua thanh tra, kiểm tra. Các đơn vị trường đã được UBND huyện phê duyệt phương án Bán trú (*Mẫu giáo xã Ia Rmok, PTDT BT THCS Ia Rsai*) chuẩn bị các điều kiện mở bán trú khi có chủ trương đi học lại và tình hình dịch bệnh ổn định; trường THCS Dân tộc Nội trú, tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả trong việc phân công cán bộ, giáo viên trực để hướng dẫn, quản lý học sinh trong việc tự học và một số yêu cầu khác.

7. Các đơn vị trường chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ Công bố Quyết định trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2021 (*Mẫu giáo xã Ia Rsai, Tiểu học Chư Gu*); Các đơn vị trường trong lộ trình đề nghị công nhận mới gồm 04 đơn vị: *Tiểu học xã Uar, Tiểu học xã Chư Ngọc, THCS Lê Quý Đôn, THCS Phan Bội Châu*, đề nghị công nhận lại trong năm 2022 gồm 05 đơn vị: *Mầm non Bán trú, Mẫu giáo xã Chư Rcăm, Mẫu giáo xã Phú Cản, TH Trần Quốc Toản, THCS Lương Thế Vinh*; tiếp tục kiểm tra, rà soát, đối chiếu các điều kiện xây dựng báo cáo tự đánh giá, chuẩn bị hồ sơ minh chứng để đánh giá ngoài về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, gắn với kế hoạch xây dựng Nông thôn mới.

8. Thực hiện tốt công tác bảo quản và nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị và các phần mềm quản lý dạy và học; tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật dữ liệu vào các phần mềm; phát huy hiệu quả hoạt động của công tác thư viện, thiết bị trường học. Kiểm tra, rà soát và tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chuyên đề thi đua: Xây dựng kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua “*Trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn*”, chuyên đề “*Huy động và duy trì sĩ số học sinh*”; kiểm tra, rà soát các tiêu chuẩn, tiêu chí đối với từng chuyên đề đồng thời có kế hoạch đầu tư cho phù hợp, hiệu quả.

9. Xây dựng kế hoạch phát triển trường, lớp năm học 2022 – 2023 sau hội nghị giao chỉ tiêu. Chỉ đạo, kiểm tra, rà soát, giải quyết và chi trả nghiêm túc các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên và học sinh; lập dự toán thu chi ngân sách năm 2022; xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022. Phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường kịp thời động viên, hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách nghèo ở địa phương trong dịp Tết Nguyên đán.

Nhận được kế hoạch này, phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường cần cụ thể hóa các nội dung trên và quán triệt, phổ biến đến tập thể cán bộ, giáo viên nghiêm túc triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi (thực hiện);
- Lãnh đạo PGDDT;
- Lưu VT-CM.

**TRƯỞNG PHÒNG**



**Nguyễn Văn Vĩnh**